



การประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ"
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2553

สรุปประเด็นการชี้แจงนโยบาย

เรื่อง หนี้นอกระบบ

โดย นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2553 เวลา 16.00 - 16.15 น.

ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ในขณะนี้พี่น้องประชาชนได้มาขึ้นทะเบียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินเป็นจำนวนกว่าล้านคน ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาจนถึงสิ้นเดือนมกราคม และในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประมวลผลข้อมูลจำแนกเป็นรายจังหวัด โดยธนาคารจะส่งข้อมูลดังกล่าวนี้ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากนั้น จะเข้าสู่กระบวนการโอนหนี้นอกระบบเข้าสู่หนี้ในระบบต่อไป ซึ่งการดำเนินการจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้ระดับจังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และผู้แทนจากธนาคารทั้งสองแห่งเข้ามาร่วมกับผู้บริหารของจังหวัด

ในการประเมินการทำงานของจังหวัดนั้น ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานไว้ไม่เกิน 4 เดือน เมื่อเทียบสัดส่วนกับประชาชน 1 ล้านคนแล้ว พบว่า เราต้องสามารถดูแลบริหารจัดการให้ได้ 150 รายต่อวันต่อจังหวัด ดังนั้น ในแต่ละจังหวัดจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยกันทำงาน โดยกระจายการทำงานลงไปสู่ระดับอำเภอ หมู่บ้าน ซึ่งถ้าทำได้จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่มาขึ้นทะเบียนได้ทั้งหมด

อย่างไรก็ดี คงเป็นไปได้ยากที่รัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนที่มาขึ้นทะเบียนได้ทั้งหมด 1 ล้านคน จึงได้มีการกำหนดเป้าหมายไว้ว่า สัดส่วนความช่วยเหลือของรัฐที่จะสามารถโอนหนี้นอกระบบเข้าสู่ระบบได้อยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ ประมาณ 700,000 คน สำหรับอีก 300,000 คนนั้น จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาขั้นที่สองของ โดยการดำเนินงานโอนหนี้เข้าสู่ระบบจะเริ่มต้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ โดยเริ่มจากประชาชนที่มีหนี้ไม่เกิน 50,000 บาทก่อนเป็นลำดับแรก

ในช่วงของการดำเนินงาน หากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ให้รายงานมาที่กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการดำเนินงานในเรื่องนี้ของแต่ละจังหวัด จะเป็นประโยชน์สำหรับจังหวัดอื่น ๆ และกระทรวงการคลังด้วย